

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องการจดทะเบียนพรรคการเมืองเครือข่ายชูกร

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
จดทะเบียนพรรคการเมืองเครือข่ายชูกรไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายการดังต่อไปนี้

ทะเบียนเลขที่ ๕/๒๕๕๘

วันรับจดทะเบียน ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ชื่อพรรคการเมือง พรรคเครือข่ายชูกร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐๔ ตำบลสามเสน

ใน อำเภอคูคต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง นายเทพ ไคคุณุสิต

ชื่อของเลขาธิการพรรคการเมือง นายเคตต์ นรมัติ

กำหนดนโยบายของพรรคการเมือง

อุดมคติของพรรคเครือข่ายชูกร

“เครือข่ายชูกรก่อนอื่น”

แนวนโยบายของพรรคเครือข่ายชูกร

พรรคเครือข่ายชูกรยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยระบอบรัฐธรรมนูญ
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศภายใต้กฎหมาย มีคำด้นา

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๘

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎร ราษฎรพึงมีส่วนปกครองตัวเอง ให้มากที่สุด โดยหาทางให้ราษฎรเข้าใจถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลขัดต่อส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ของราษฎรอันมาก จะทำนุบำรุงส่งเสริมอุปการะยก มาตรฐานการครองชีพของทุกเหล่าโดยการใช้แรงงาน เช่น ชาวนา ชาวด่วน กรรมกร เป็นต้น ซึ่งจะประนีประนอมประสานความคิดเห็น และขจัดความแตกร้างโดยบุคคลทุกฝ่าย โดยให้ทำความเข้าใจซึ่งกัน และกัน

พรรคเศรษฐกิจถือว่ารัฐพึงทำมากกว่าพูด

การต่างประเทศ

พรรคเศรษฐกิจจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างประเทศ จะยึดมั่นความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติอย่างใกล้ชิดในเรื่องที่ไม่ขัด กับสวัสดิภาพของชาวไทย และจะถือนั่นในคดีอันดีของสหประชาชาติ จะขจัดข้อผูกพันและภาระซึ่งประเทศไทยได้รับจากอหิปไตยภายนอก และจะดำเนินพันธไมตรีกับนานาประเทศทั่วโลก โดยไม่ถือฝ่ายและ ทัศนเป็นเครื่องวินิจฉัย ทั้งจะได้สนับสนุนให้ทุกประเทศได้เข้าเป็น สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เพราะการอยู่ร่วมกันโดยสันติเท่านั้น จะยังโลกให้เกิดสันติภาพอันถาวร

การเมืองการปกครอง

พรรคเสรีชนจะรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยโดย
เคร่งครัด อำนาจอธิปไตยทั้ง ๓ อย่างต่างจะเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่
ก้าวถ่วงกันแต่ประการใด

การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น จะเป็นของราษฎรโดยแน่นอน
ปัญหาที่ส่วนได้เสียสำคัญของประเทศชาติ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือก
ตั้งทั่วประเทศควรมีสิทธิออกเสียงด้วยตนเอง

เศรษฐกิจและการคลัง

พรรคเสรีชนเห็นว่ารัฐจะต้องจัดระบบภาษีให้เป็นธรรมแก่สังคม
ยิ่งขึ้น ราษฎรควรเน่ดยับภาระของภาษีเป็นทางนำมาซึ่งสวัสดิภาพ
ของราษฎรส่วนรวม โดยจะเลิกภาษีที่ไม่เป็นธรรม ทำความยุ่งยาก
และเพิ่มภาระให้แก่ราษฎรโดยไม่จำเป็น จะรักษาเสถียรภาพของเงิน
ตราตามวิธีที่ถูกต้อง การใช้จ่ายของรัฐจะต้องเป็นไปโดยประหยัด
รัฐต้องเข้าส่งเสริมองค์การธนาคารให้ดำเนินไปด้วยความมั่นคง

จะรักษาคุณภาพแห่งการค้าระหว่างประเทศไว้ด้วยดี จะสนับสนุน
ให้คนไทยได้ทำการค้าให้มากที่สุดในด้านการผลิต รัฐต้องเป็นผู้ส่งเสริม
แนะนำริเริ่มและช่วยเหลือหรือควบคุมดำเนินการผลิต ตลอดจนการขนส่ง

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๘

และจำหน่าย ๕๕.๐๐๐ ของขยายการรูดทกรณรูปค่าและรูปผลิตให้ทั่ว
ประเทศ

จะจัดระบบอุตสาหกรรมเป็นการใหญ่ ทั้งอุตสาหกรรมในครอบครัว
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ปัญหาเรื่องที่ดิน ราษฎรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง
โดยทั่วไป โดยขีดชนจำนวนเขตที่ดินพอควรแก่สภาพและฐานะ

ในเรื่องแรงงานนั้น เพื่อเคารพต่อแรงงานของมนุษย์ กรรมกร
และสตรี ควรจะได้รับความคุ้มครอง และการทำนุบำรุงเป็นพิเศษ
ค่าจ้างแรงงานจะต้องอยู่บนรากฐานของความยุติธรรม และเป็นการ
จำเป็นที่จะต้อง ใช้แรงงานที่ว่างเปล่า ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ประเทศชาติโดยมิใช่บังคับ

ในด้านชาวนานั้น เพื่อเคารพต่อแรงงานของมนุษย์ รัฐต้องให้
ชาวนามีความรู้สูงชันในวิชาทำนาอันทันสมัย แบบไร่นาผสม เพื่อเพียง
ครอบครัวได้ โดยมีใช้ทำนาแต่ด้านเดียว การบำรุงพืชและพันธุ์
สัตว์เลี้ยงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ผลมากขึ้น ชาวนาจะได้รับความ
มั่นใจว่าพืชและสัตว์เลี้ยงจะปลอดภัยจากโรคระบาดและโจรผู้ร้าย รัฐ
จะต้องหาวิธีการนำเอาแรงงานธรรมชาติส่งเสริมด้วยวิทยาศาสตร์มาช่วย
แรงคนให้มากขึ้น ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของดิน ตลอดจนการจัด

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

การชดเชย และการคมนาคมขนส่งพืชและสัตว์จากนามาสู่ตลาด โดยถือเป็นงานก่อนงานอื่น ๆ

การศึกษา

รัฐมีหน้าที่ให้การศึกษารัฐบาลเป็นผู้เจริญและเหมาะที่จะอยู่ในสังคมมนุษย์ โดยจะต้องวางแผนการศึกษาของชาติขั้นแน่นอนและสัมฤทธิ์ผล รัฐพึงให้การศึกษโดยไม่หวังการตอบแทนเป็นเงินเป็นทอง จะต้องส่งเสริมการศึกษาทุกสาขาให้ได้มาตรฐานทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอาชีวศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้ และรัฐพึงส่งเสริมอุดหนุนการศึกษาให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ของชาติ ศาสนา ประเพณีอันดีชาติเกิดอาบรมนิตยารัฐบาลให้เป็นไปในทางที่ดี จะต้องฝึกหัดนิสัยให้ราษฎรและอนุชนชาวบชง ถึง การเลี้ยงดูความดีของส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

ในการผลิตครูและส่งเสริมฐานะของครูนั้น รัฐพึงปรับปรุงส่งเสริมฐานะครูให้มั่นคง และมีเสถียรภาพให้สัมพันธ์กับฐานะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๔

การรอยดกนค

รัฐของจิดวางผิงเมืองของชนนุมนแต่ละแห่ง และดำเนินการหรือ
ดัดแปลงเพื่อให้เป็นไปในทางที่ราษฎรจะได้รับความสะดวกสบายในการ
ดำรงชีพในทางปลดปล่อยมากที่สุดจกโรค และในทางช่วยงามสมณะ

รัฐของหาวิชให้ความสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างเคหะที่
อยู่อาศัยให้พอเพียง

รัฐพึงหาวิธีป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก่อนวิธีการรักษาโรค ราษฎรที่
เจ็บป่วยพึงได้รับการรักษาพยาบาลได้

รัฐจำเป็นต้องอุปการะบุคคลที่เร่ร่อน คนชรา เด็ก และสตรีไร้อา
ศัย ผู้มุ่มบุตรมาก และผู้ทพพดภาพ ตลอดจนการฦาปนสังเคราะห์

รัฐพึงหาทางจัดระดับการครองชีพให้ได้อยู่ดุดยภาพกับรายได้ของ
ประชาชนมิให้ราษฎรได้รับความอดหยาก

การบ้องกนและปราบปราม

ภายในประเทศนั้น รัฐพึงหาวิธีบ้องกนอาชญากรรมมากกว่าปราบ
ปราม การบ้องกนประเทศนั้น รัฐพึงมกาดงเพียงพอบ้องกนประเทศมาก
กว่ารุกราน

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๘

จึงประกาศให้ทราบตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๘๘

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๘๘

รามราชภักดี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องถอดถอนและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การค้ำชูอุปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ กระทรวงมหาดไทย
จึงถอดถอนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากอพยพไป
อยู่ต่างจังหวัดรวม ๔ นาย ดังต่อไปนี้

๑. นายชระ เกาชู กรรมการ

๒. นายอิสริศ รอดมเพื่อน กรรมการ

๓. นายสุไต้มาน ดันประเสริฐ กรรมการ

๔. นายหวัร์ วงษ์ดมัน กรรมการ

และแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีแทนกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีที่ถอดถอน ดังต่อไปนี้